

นโยบายการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มีการจัดเก็บไว้ก่อนที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับ

บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (“บริษัทฯ”) ตระหนักและให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว และมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของทุกคน (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ตามกฎหมาย และเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (“พระราชบัญญัติ”) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป บริษัทฯ จึงได้จัดทำหนังสือแจ้งถึงการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้รับมาก่อนวันที่พระราชบัญญัติจะมีผลใช้บังคับ

ตามบริษัทฯ ได้เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้รับมาไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ในฐานะพนักงาน ลูกจ้าง ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือฐานะอื่นใดก่อนวันที่พระราชบัญญัติจะมีผลใช้บังคับบริษัทฯ จะเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิมที่บริษัทฯ ได้จัดเก็บและใช้อยู่ก่อนแล้วเท่านั้น โดยบริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่บุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร หรือกฎหมายอนุญาตให้กระทำเช่นนั้น หากบริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว นอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์เดิมก่อนวันที่พระราชบัญญัติมีผลใช้บังคับ บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบและจะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามหลักการและวิธีการที่พระราชบัญญัติกำหนด โดยผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ

หากไม่ประสงค์ที่จะกรอกข้อมูลลงใน “แบบฟอร์มคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” ก็สามารถติดต่อบริษัทฯ ผ่านทางช่องทางใดช่องทางหนึ่งดังต่อไปนี้

- ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.lannar.com) และกรอกรายละเอียดต่างๆ แล้วส่งไปรษณีย์มาที่
คณะทำงานด้านคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) 888/99 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 9
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
- กรอกแบบฟอร์มออนไลน์บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้รับข้อมูลแล้วจะติดต่อกลับไปหาท่านต่อไป หรือ
- ติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ผ่านทางอีเมล lanna@lannar.com